

## **BÁO CÁO**

**Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg  
ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND  
ngày 17/9/2017 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Tuy Phước**

Thực hiện Công văn số 3311/STNMT-TNKS ngày 24/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/9/2017 của UBND tỉnh; qua rà soát nội dung và theo đề xuất của Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Báo cáo số 16/BC-TNMT ngày 10/01/2021; UBND huyện báo cáo kết quả như sau:

### **1. Kết quả thực hiện:**

Trong năm 2021, trên địa bàn huyện đã triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện như: Các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng... Do đó, nhu cầu vật liệu xây dựng như đất san lấp, cát xây dựng phục vụ các công trình nêu trên là rất lớn. Vì vậy, tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra, chủ yếu là khai thác cát bãi bồi ven sông thuộc khu vực sông Hà Thanh, sông Kôn... đã gây tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, gây sạt lở, sa bồi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống của người dân địa phương và thất thoát tài nguyên, khoáng sản.

Để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/6/2015 về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Tuy Phước, Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện và Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành về kiểm tra xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; đồng thời tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 06/6/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Từ đầu năm đến nay, Tổ kiểm tra liên ngành của huyện và Công an huyện đã kiểm tra và bắt giữ 05 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; trong đó, đã xử phạt 04 trường hợp với số tiền nộp phạt là 50.000.000 đồng theo quy định pháp luật và chuyển địa phương xử lý 01 trường hợp theo thẩm quyền. Tuy nhiên, tình hình khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai thác cát bãi bồi ven sông, lòng sông và đất sỏi đồi vẫn còn xảy ra.

## **2. Nhận xét**

Nhìn chung, tình hình khai thác khoáng sản trong năm 2021 có phần giảm thiểu so với những năm trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng còn lén lút khai thác khoáng sản trái phép (khai thác cát lòng sông), khai thác không thường xuyên và ngoài giờ hành chính nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra của Tổ liên ngành.

Một số xã chưa tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình hình khai thác trái phép trên địa bàn quản lý.

## **3. Các giải pháp trong thời gian tới**

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; vận động người dân không tiếp tay cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Kiểm tra, khảo sát các khu vực bãi bồi sau lũ, chủ yếu là cát bãi bồi ven sông và đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung quy hoạch cấp phép khai thác để phục vụ các công trình và phục vụ nhu cầu dân sinh tại địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra của lực lượng liên ngành và chuyên ngành của huyện để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản do khai thác trái phép.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm tra trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Chỉ đạo các ngành của huyện và địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 06/7/2021.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/9/2017 của UBND tỉnh, kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và tổng hợp./.

### **Nơi nhận:**

- Sở TN&MT Bình Định;
- Phòng TN&MT;
- CVP, PCVP – 2;
- Lưu VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**